

Curley K-8 School



SỔ Tay Phụ Huynh

2021-2022

Upper School
493 Centre Street
617-635-8176

Lower School
40 Pershing Road
617-635-8239

[Trang web của trường Curley K-8 School](http://www.curleyk8.com) - www.curleyk8.com

09 Tháng Chín 2021

Kính gửi Quý phụ huynh,

Chào mừng quý vị đến với trường Curley K-8! Toàn thể đội ngũ nhân viên trường Curley và tôi rất hân hạnh chào đón quý vị tham gia cộng đồng nhà trường. Như đã nêu rõ trong tuyên bố tầm nhìn của trường chúng tôi, *“Tại trường Curley K-8 School, chúng ta yêu thương bản thân, yêu thầy mến bạn và yêu trường yêu lớp. Thông qua tinh thần làm việc nhóm, sử dụng dữ liệu, phương pháp giảng dạy hấp dẫn và sự hỗ trợ của cộng đồng, học sinh của chúng ta sẽ đạt được thành công cả về mặt học tập cũng như giao tiếp xã hội.”*

Cuốn sổ tay này chứa thông tin quan trọng về các chính sách và thủ tục của nhà trường. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và con em mình cùng nhau xem xét nội dung của tập sách này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường theo số (617-635-8239 hoặc 617-635-8176). Chúng tôi hiểu rõ rằng giao tiếp cởi mở và rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chương trình đào tạo. Giáo dục trẻ em là công tác vô cùng quan trọng và không thể thiếu sự đồng hành của các bậc phụ huynh cộng đồng trường Curley.

Vào ngày khai giảng, giáo viên của con quý vị sẽ gửi cho quý vị tập thông tin chứa một số tài liệu rất quan trọng để quý vị và con em mình cùng nhau xem xét, ký tên và gửi lại trong thời gian sớm nhất. Vui lòng liên hệ với nhà trường nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Trân trọng,

Katie Grassa
Hiệu trưởng

Curley K-8 School Bộ quy tắc Ứng xử

Trong năm học này, đội ngũ giáo viên của nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược hỗ trợ hành vi tích cực phổ quát (PBIS) để đảm bảo rằng mọi học sinh đều được truyền đạt rõ ràng và nhất quán về các giá trị cốt lõi trong suốt quá trình học tập tại trường Curley. Chúng tôi tin chắc rằng truyền đạt rõ ràng các kỹ năng tình cảm xã hội là một phần tối quan trọng trong trải nghiệm học tập của học sinh ở mọi bậc học. Có ba kỳ vọng chung mà chúng tôi luôn mong đợi ở học sinh:



Giờ làm việc của trường: Trong năm học 2021-2022, nhà trường làm việc từ 8:15 SA sáng - 3:10 chiều. Mọi học sinh phải có mặt tại trường trước 8:30 sáng để sẵn sàng vào lớp. Nhà trường yêu cầu mọi học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

Chuẩn bị trước khi đến trường: Hàng ngày, trước khi đến trường, học sinh phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu/đồ dùng học tập: cặp sách, sách vở, bài tập về nhà, giấy tờ cần ký, chromebook v.v. Vui lòng không để con quý vị mang theo đồ chơi hoặc thiết bị điện tử cá nhân tới trường. Cần ghi rõ tên của trẻ vào mọi đồ dùng cá nhân. Nếu con quý vị quên mang theo bữa trưa, sách vở, tiền, v.v., vui lòng gửi tại văn phòng nhà trường để tránh làm gián đoạn giờ học.

Ngày Khai giảng của khối Mẫu giáo: Đưa con đến trường trong ngày đầu tiên đi học có lẽ là khoảnh khắc vô cùng hồi hộp và xúc động đối với cả học sinh và gia đình các em. Các giáo viên K0, K1 & K2 sẽ đón học sinh bên ngoài sân trong của trường tại đường Pershing Road, phía trước các phòng học K1 cho tuần đầu tiên của năm học.

Đến trường: Học sinh đi bộ đến trường hoặc được cha mẹ đưa đi học phải có mặt tại sân trường bắt đầu từ lúc 8:15 sáng. Học sinh sẽ được giám sát trong lớp học bắt đầu từ 8:15. **Trong trường hợp học sinh đến trường trước 8:15, các em phải tham gia chương trình trước giờ học.** Nhà trường áp dụng chính sách này nhằm đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Học sinh đến trước giờ học (từ 7 giờ đến 8 giờ 15 sáng) phải đến cổng CASP trên đường Centre St. Sau khi đi vào sân trường, học sinh đó sẽ không được phép rời khỏi khuôn viên trường. Những phụ huynh muốn gặp giáo viên hoặc nói chuyện với con em mình trong ngày học PHẢI có cuộc hẹn & đăng ký tên trước tại văn phòng. Phụ huynh/người giám hộ phải đeo thẻ khách thăm nếu muốn đến phòng học của con em mình.

Tan học: Học sinh sẽ tan trường lúc 3:00 chiều. **Phụ huynh không nên đón con em mình trước giờ tan học trừ khi các em có cuộc hẹn khám y tế hoặc gia đình có việc khẩn cấp.** Phụ huynh phải đợi đến giờ tan học

để đón các em ở ngoài cổng trước. Trong một số rất ít trường hợp khẩn cấp của gia đình hoặc khi có lịch hẹn y khoa khiến học sinh phải nghỉ học sớm, phụ huynh *phải đón con của mình tại văn phòng chính*. Nếu phụ huynh/người giám hộ trực tiếp phải nhờ người khác tới đón trẻ, người đón hộ phải có giấy cho phép và trình giấy tờ tùy thân tại thời điểm đón trẻ. Giấy cho phép phải nêu rõ thời gian, lý do đón và số điện thoại liên hệ với phụ huynh/người giám hộ. **Trẻ đón sớm phải đi qua văn phòng vì lý do an toàn. Lưu ý: chúng tôi không cho phép người dưới 18 tuổi đón trẻ.**

Địa điểm đón trẻ tan học:

K0/K1: Phụ huynh đón trẻ tại sân trong phía trước các phòng học K1 trên đường Pershing Road. K2 & lớp 1: Phụ huynh đón trẻ tại cửa phụ gần sân chơi trên đường Pershing Road.

Lớp 2 & lớp 3: Phụ huynh đón trẻ tại cổng trường trên đường Centre Street.

Lớp 4-8: Phụ huynh đón trẻ tại cổng trường trên đường Centre Street.

Đi học về cùng anh/chị ruột: Nếu quý vị có con lớn học lớp 2-3 và con nhỏ học lớp K1-1, vui lòng thông báo cho giáo viên vào đầu năm học và anh/chị có thể tới gặp giáo viên trên đường Pershing Road và đưa em mình về.

Nghỉ học & Đi học trễ: Đi học chuyên cần đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của học sinh trong học tập. Mọi học sinh đều được kỳ vọng đi học chuyên cần, trừ trường hợp đau ốm và trường hợp đặc biệt. Đây cũng là tiêu chí xét lên lớp cho học sinh. Phụ huynh cần gửi giấy xin phép có chữ ký và đề rõ ngày tháng kèm theo lý do cho học sinh nghỉ học hoặc đi học trễ. Nhà trường phải nhận được giấy báo trong vòng bảy ngày học sau ngày học sinh vắng mặt. Học sinh chỉ được phép nghỉ học từ 2 ngày liên tiếp trở lên nếu có giấy của bác sĩ. Học sinh nghỉ học không phép 4 ngày trong một giai đoạn chấm điểm bất kỳ có thể không có điểm trong phiếu báo cáo kết quả học tập hoặc bị cho điểm trượt, tùy vào thành tích học tập. Sau 3 lần nghỉ học không phép, phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được thông báo bằng văn bản nêu rõ chính sách đi học chuyên cần và có thể bị triệu tập họp phụ huynh. Sau 5 lần nghỉ học không phép, phụ huynh/người giám hộ có thể phải gặp Viên chức quản lý vấn đề trốn học của Khu học chánh và học sinh có thể phải chịu mức kỷ luật nghiêm

trọng. Học sinh đi học trở lại sau khi mắc bệnh truyền nhiễm phải có giấy bác sĩ xác định học sinh đó đã khỏi hẳn bệnh mới được nhận vào lớp.

Tất cả học sinh đều phải đi học ĐÚNG GIỜ. Học sinh đi học trễ cần báo cáo tại văn phòng, ghi tên và nêu rõ lý do trễ đi học muộn. Học sinh đi học trễ trên 3 lần trong một học kỳ sẽ phải mời phụ huynh tới trường họp. Học sinh đi học trễ thường xuyên cũng có thể phải gặp viên chức quản lý vấn đề trốn học. Học sinh đến trường sau 11:00 giờ trưa sẽ bị đánh dấu là nghỉ học ngày hôm đó.

Các bữa ăn tại trường: Học sinh được phục vụ bữa sáng và bữa trưa hàng ngày tại nhà ăn của trường Curley School. Bữa sáng được phục vụ hàng ngày từ 8:15-8:35 sáng và tất cả học sinh đều phải ăn sáng trong lớp học của mình. Chúng tôi cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí trong phạm vi toàn trường. Vui lòng xem [Lịch ăn trưa của Hệ thống các Trường Công lập Boston](#) để biết thực đơn hàng tháng.

Chương trình trước giờ học/sau giờ học: Chương trình sau giờ học của trường (CASP) bắt đầu từ 3:00 SA-6:00 chiều, diễn ra vào mỗi ngày học cả ngày. Chúng tôi không thực hiện chương trình sau giờ học vào ba ngày học tan sớm (ngày trước Lễ tạ ơn và hai ngày cuối năm học). Chương trình giúp hỗ trợ các em làm bài tập về nhà, bổ sung kiến thức và ngoài ra còn có các hoạt động giải trí hàng ngày. Vui lòng gặp Giám đốc phụ trách Chương trình sau giờ học, cô Erika Mercado để biết thêm thông tin hoặc liên hệ tại địa chỉ emercado@bostonpublicschools.org.

Trường Curley cũng thực hiện Chương trình trước giờ học cho học sinh vào mỗi buổi sáng từ 7:00 SA-8:15 dưới sự điều phối của cô Erika Mercado. Chương trình này giúp học sinh khối K1-5 bổ sung kiến thức, phát huy năng khiếu nghệ thuật và kỹ năng giao tiếp xã hội theo mô hình “các câu lạc bộ”. Mọi học sinh tham gia Chương trình trước giờ học phải điền đơn đăng ký và ghi tên tại văn phòng. Vui lòng lưu ý *chương trình này có tính phí*. Học bổng được cung cấp theo yêu cầu.

Đi lại

Nhà trường sắp xếp đưa đón học sinh bằng xe buýt nhà trường, tùy theo địa chỉ nhà của học sinh. Học sinh đăng ký sử dụng xe buýt của trường phải đi xe buýt hàng ngày. Nếu phụ huynh dự định thay đổi lịch trình và học sinh không sử dụng xe buýt của trường, vui lòng thông báo bằng văn bản cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu quý vị thay đổi đột xuất và không kịp gửi thông báo bằng văn bản, vui lòng gọi CHẬM NHẤT vào 1:30 chiều để chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của con quý vị.

Nếu không có thông báo thích hợp hoặc kịp thời, nhà trường có thể cần phải cho con quý vị về nhà bằng xe buýt của trường. Đưa đón bằng xe buýt của trường là đặc quyền của học sinh. Mọi học sinh đều phải nghe lời tài xế xe buýt và tuân thủ các quy tắc an toàn trên xe buýt. Học sinh có thể bị mất quyền sử dụng xe buýt của trường nếu không tuân thủ quy tắc này, do đó vui lòng nhấn mạnh cho con quý vị về quy tắc sử dụng xe buýt của trường. Trong một số trường hợp, xe buýt có thể phải thay đổi điểm dừng. Vui lòng liên hệ nhà trường để biết thêm thông tin.

Trường học đóng cửa: Trong một số trường hợp, trường học có thể cần phải đóng cửa do thời tiết xấu hoặc nhà trường gặp trường hợp khẩn cấp. Vui lòng chú ý lắng nghe thông báo đóng cửa trường học của HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON.

Phiếu điểm/Phiếu báo cáo kết quả học tập: Nhà trường phát phiếu báo cáo kết quả học tập ba lần trong một năm học vào các thời điểm tháng 12/tháng 1, tháng 3 và tháng 6. Đối với các lớp từ 6-8, giáo viên sẽ gửi Báo cáo tiến triển giữa học kỳ về nhà cho phụ huynh. Vui lòng đọc và ký tên vào báo cáo đó rồi gửi lại cho nhà trường vào ngày hôm sau. Báo cáo này sẽ được kẹp trong tập hồ sơ của con quý vị.

Thông tin y tế/sức khỏe: Mỗi học sinh đều phải lưu hồ sơ sức khỏe. Học sinh theo học tại Hệ thống các Trường Công lập Boston phải được khám sức khỏe tổng quát. Ngoài ra, luật tiểu bang Massachusetts quy định con quý vị phải chích ngừa đầy đủ, bao gồm cả tiêm phòng thủy đậu. Học sinh có thể bị đuổi học nếu không tuân thủ các luật này. Nhà trường có hai y tá làm việc toàn thời gian để hỗ trợ các gia đình

trong mọi nhu cầu về y tế.

Keilah Santana:

Ksantana@bostonpublicschools.org

April Pumphret:

apumphret@bostonpublicschools.org

Chính sách của Hệ thống các Trường Công lập Boston cấm không cho học sinh sử dụng các loại thuốc men (bao gồm cả thuốc xịt hen suyễn) trong ngày học nếu không có giấy của bác sỹ, và nếu có thì phải do y tá có đăng ký cho dùng. Chỉ áp dụng trường hợp ngoại lệ đối với chính sách này khi học sinh cần sử dụng bút tiêm epi-pen và phải do nhân viên đã được đào tạo thích hợp cho dùng. Cần thông báo trường hợp này tới y tá nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường cũng khuyến nghị rằng phụ huynh cần thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về mọi vấn đề sức khỏe của học sinh trước đây cũng như hiện tại (ví dụ: dị ứng, hen suyễn, v.v.). Xin lưu ý: học sinh bị hen suyễn có thể tự dùng ống hít nếu có giấy cho phép của bác sỹ và đã được hướng dẫn cách dùng đúng. **Phụ huynh cần cung cấp cho nhà trường thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Xin lưu ý rằng nhà trường duy trì danh sách cập nhật số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.**

Chính sách về chảy: Trường Curley tuân theo các khuyến nghị của Phòng y tế BPS khi phát hiện có học sinh bị chảy trong trường. Nếu giáo viên phát hiện học sinh có chảy hoặc phụ huynh/người giám hộ cho biết con em họ bị chảy, cần thông báo ngay cho y tá nhà trường. Y tá sẽ liên hệ với gia đình học sinh để thông báo về vấn đề và/hoặc khuyến nghị biện pháp điều trị. Học sinh sẽ KHÔNG bị đưa ra khỏi lớp và nhà trường cũng không tiến hành kiểm tra đầu tóc của toàn thể học sinh trong lớp. Tuy nhiên, nhà trường có thể sẽ gửi thông báo chung cho toàn thể phụ huynh học sinh trong lớp để các phụ huynh khác chú ý đề phòng cho con em mình.

Chính Sách về Lễ Kỷ Niệm và Phần Thưởng của Curley K-8:

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, Cộng Đồng Curley K-8 thực hiện Chính Sách về Lễ Kỷ Niệm và Phần Thưởng, tập trung nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng chúng ta. Chính sách này sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ học tập thành công thay vì tặng bánh kẹo hay thức ăn để

tôn vinh các sự kiện quan trọng, hành vi ứng xử xuất sắc và tinh thần làm việc nhóm. **Tại sao chúng ta cần chính sách này?**

- Số lượng học sinh bị dị ứng với một số loại thực phẩm có thể đe dọa tính mạng (các loại hạt, đậu nành, trứng, v.v.) đang gia tăng trong dân số nói chung và tại cộng đồng Trường Curley K-8 nói riêng.
- Tỷ lệ béo phì ở trẻ em đang tăng lên mức rất cao ở Hoa Kỳ.
- Trường học là môi trường có ảnh hưởng đặc biệt đến sự phát triển thói quen ăn uống trong suốt cuộc đời. Hướng dẫn trẻ các lựa chọn thực phẩm lành mạnh là một phần quan trọng của quá trình giáo dục mà trẻ sẽ mang theo suốt cuộc đời.
- Các lễ kỷ niệm và phần thưởng cũng cần có thời gian để học hỏi

BPS có ý kiến gì về các lễ kỷ niệm và việc sử dụng thực phẩm làm phần thưởng?

Chính Sách về Lễ Kỷ Niệm và Phần Thưởng của Curley K-8 phù hợp với Chính Sách Dinh Dưỡng của Hệ Thống Trường Công Lập Boston bằng cách khuyến khích sử dụng những lựa chọn thay thế không phải thực phẩm trong các hoạt động gây quỹ ở trường, các phần thưởng và biện pháp khích lệ học sinh, các bữa tiệc của trường và lễ kỷ niệm của lớp học. Chính sách BPS cũng khuyến khích thực hiện các biện pháp về sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm mang lại động tích cực tổng thể.

Điều này sẽ được thực hiện như thế nào tại Curley K-8?

Lễ Kỷ Niệm - Tại Curley K-8, các lễ kỷ niệm (ngày nghỉ lễ, sinh nhật, sự kiện kết thúc năm học, v.v.) sẽ được thực hiện mà không sử dụng đồ ăn/kẹo bánh trong lớp học, vui lòng thảo luận với giáo viên học sinh về cách tổ chức các buổi lễ sinh nhật.

Trong một số rất ít trường hợp, giáo viên/lớp học có thể lựa chọn tổ chức một ngày lễ đặc biệt, buổi tiệc chung, v.v ...dưới hình thức một bữa tiệc trong lớp học. Những sự kiện này là cơ hội để hướng dẫn học sinh những thói quen ăn uống lành mạnh, và học sinh nên mang theo trái cây và rau quả để chia sẻ trong những buổi tiệc này.

Phần Thưởng cho Học Sinh - Tại Curley K-8, hành vi ứng xử xuất sắc và/hoặc tinh thần làm việc nhóm sẽ được vinh danh mà không cần sử dụng thức ăn/kẹo bánh.

Cộng đồng Curley K-8 có thể cảm thấy rõ ràng, bằng việc tuân thủ chính sách này, chúng tôi thực sự quan tâm đến cộng đồng của mình, mong muốn thúc đẩy các thói quen lành mạnh và đảm bảo thành công cho học sinh!

Chính sách đối với hoạt động vui chơi ngoài trời tùy theo tình hình thời tiết:

Theo các khuyến nghị của Phòng y tế BPS và các tiêu chuẩn chứng nhận của NAEYC, trường Curley đã thiết lập các tiêu chí sau đây đối với hoạt động vui chơi ngoài trời, dựa trên hướng dẫn trong quy định Theo dõi dự báo thời tiết để bố trí kế hoạch chăm sóc trẻ. Học sinh sẽ được ra ngoài để nghỉ giải lao và tham gia hoạt động giáo dục thể chất bất cứ khi nào có thể. Quy định này luôn được áp dụng chỉ ngoại trừ các trường hợp sau đây:

- Trời mưa, sấm sét hoặc mưa đá
- Tuyết phủ gần hết mặt sân chơi/thiết bị đồ chơi
- Thời tiết lạnh dưới 30 độ F với tốc độ gió 15 MPH trở lên
- Thời tiết nóng trên 90 độ F với độ ẩm tương đối 60 % trở lên.

Học sinh ĐƯỢC PHÉP ra ngoài chơi khi trời có tuyết nhưng với điều kiện là phải có đủ không gian trống để trẻ vui chơi.

Giáo viên cần dặn dò tất cả học sinh mặc đủ ấm khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Trong trường hợp mặc không đủ ấm, học sinh không được phép ra ngoài để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Một số học sinh mặc không đủ ấm KHÔNG có nghĩa là toàn thể lớp phải ở lại trong lớp. Tuy nhiên, trường Curley phải luôn đảm bảo rằng học sinh luôn được giám sát đầy đủ mọi nơi mọi lúc. Có thể áp dụng ngoại lệ đối với chính sách này trong trường hợp không đủ giáo viên để giám sát.

Văn hóa hòa nhập: Curley có một cộng đồng đa dạng. Chúng tôi hoan nghênh mọi học sinh ghi danh nhập học và có các chương trình chuyên biệt để hỗ trợ tất cả học sinh. Để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có thể tham gia chương trình học và thành công trong học tập, trường Curley sử dụng đa dạng các chiến lược bao gồm chương trình giảng dạy có điều chỉnh tùy theo từng học sinh và bố trí giáo viên thích hợp để hỗ trợ và thúc đẩy học sinh phát huy hết tiềm năng của mình.

Ngoài ra, trường Curley sử dụng nhiều công cụ để giúp học sinh tham gia chương trình học tập và điều chỉnh hành vi thích hợp bao gồm đồ chơi giảm căng thẳng, áo tập, đệm ngồi đặc biệt, v.v. Nếu giáo viên chủ nhiệm lớp dự định sử dụng những nguồn lực này cho con quý vị, họ sẽ thông báo cho quý vị biết nhằm đảm bảo tính liên tục và tăng khả năng thành công.

Hỗ trợ hành vi tích cực & Trách nhiệm giải trình:

Nhân viên trường Curley School cam kết xây dựng môi trường học tập an toàn và hỗ trợ bằng cách xử lý hành vi của học sinh theo cách thích hợp và tích cực, phù hợp với ba giá trị cốt lõi của chúng tôi: Chúng ta YÊU thương bản thân, YÊU thầy mến bạn và YÊU trường yêu lớp. Tại trường Curley, chúng tôi sử dụng khung chương trình Can thiệp & Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBIS) để học sinh luôn nắm được các kỳ vọng của nhà trường về hành vi của học sinh, tuyên dương thành tích của học sinh trên lớp và trên toàn trường, đồng thời yêu cầu học sinh luôn thực hiện theo các giá trị cốt lõi của nhà trường. Để hỗ trợ thực hiện khung chương trình này, chúng tôi triển khai chương trình phát triển tình cảm xã hội trên phạm vi toàn trường, có lồng ghép các hoạt động để truyền đạt cho học sinh các kỹ năng và chiến lược cần thiết nhằm hỗ trợ sự phát triển về tình cảm xã hội của trẻ và tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.

Xin lưu ý rằng, trong những trường hợp khi trẻ gặp khó khăn về hành vi trên lớp, một đội ngũ lãnh đạo nhà trường có thể phải đến lớp và hỗ trợ em. Đôi khi học sinh được hỗ trợ ngay tại lớp hoặc được đưa ra ngoài hành lang. Trong trường hợp trẻ vẫn không thể quay lại lớp học tập bình thường, em có thể được dẫn tới phòng học khác trong thời gian ngắn để nghỉ ngơi có giám sát, tham gia các hoạt động giúp lấy lại bình tĩnh, tĩnh tâm suy nghĩ và học các kỹ năng giúp em sẵn sàng quay trở lại lớp học. Xin lưu ý rằng mục tiêu chính của chúng tôi là nỗ lực hết sức để học sinh được ở lại chính phòng học của mình. Ngoài ra, tất cả mọi chính sách mà chúng tôi triển khai áp dụng đều phù hợp với Bộ quy tắc Ứng xử của BPS. Cuối cùng, xin quý phụ huynh lưu ý rằng TẤT CẢ nhân viên trường Curley đều phải báo cáo sự việc khi cần. Trong trường hợp một học sinh báo cáo cho nhân viên trường Curley mối quan ngại về sự an toàn của

mình dù bên trong hay bên ngoài trường học, chúng tôi có thể phải báo cáo thông tin đó.

Bắt nạt: Trường Curley thực hiện theo chính sách về bắt nạt của BPS. Bắt nạt được định nghĩa là các mối đe dọa về thể chất, lời nói, quan hệ hoặc qua mạng được áp đặt liên tục trong một mối quan hệ không cân bằng về sức mạnh. Nếu phụ huynh, trẻ hoặc giáo viên báo cáo một tình huống bắt nạt tiềm ẩn, đội ngũ giáo viên trường Curley phải báo cáo tình huống này cho nhân viên quản lý/cố vấn của trường. Nhà trường sẽ điều tra và báo cáo vụ việc cho Khu học chánh, đồng thời thông báo cho phụ huynh về phương án giải quyết. Thông tin về học sinh và các gia đình liên quan sẽ được hoàn toàn bảo mật. Phụ huynh cũng có thể báo cáo một vụ việc bắt nạt đáng ngờ đến Đường dây nóng về Bắt nạt của BPS: 617-592-2378.

Chính sách sử dụng điện thoại di động:

Xin lưu ý rằng trường Curley School tuân theo chính sách sử dụng điện thoại di động trong trường học của BPS. Chúng tôi không khuyến khích các gia đình cho con cái sử dụng điện thoại di động, nhưng chúng tôi hiểu rằng đôi khi điều này là cần thiết để phụ huynh và học sinh có thể liên lạc trước và sau giờ học. Học sinh cần nộp điện thoại di động cá nhân lên cho giáo viên chủ nhiệm vào đầu ngày học và nhận lại vào cuối ngày học và/hoặc phải tắt máy nếu muốn giữ trong cặp sách cả ngày. *Học sinh không được sử dụng điện thoại di động cá nhân hoặc giữ trong gầm bàn hay mang theo người bất cứ lúc nào trong suốt ngày học.* Học sinh vi phạm chính sách này sẽ được yêu cầu nộp máy cho giáo viên chủ nhiệm và gọi phụ huynh. Học sinh có thể bị kỷ luật nếu tiếp tục vi phạm chính sách này. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác của quý vị trong việc thực hiện chính sách này.

Công nghệ: Trường Curley School cung cấp công nghệ bao gồm Chromebook của Google trong lớp học để loại bỏ rào cản và hỗ trợ tất cả học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn đầy thách thức và tham gia chương trình học bằng cách sử dụng các nguyên tắc Thiết kế Phổ quát cho Học tập (UDL). Trong các lớp tiểu học, học sinh thường sử dụng công nghệ trong thời gian trọng tâm để củng cố các khái niệm cốt lõi hoặc cho mục đích điều chỉnh. Ở các lớp cao hơn, học sinh có quyền tiếp cận công nghệ để hỗ trợ việc học

trong tất cả các lĩnh vực nội dung, bao gồm việc sử dụng Lớp học Google và các ứng dụng hỗ trợ của Google.

Xin lưu ý rằng BPS đã áp dụng công nghệ của google như là hệ thống thông tin chính của Khu học chánh trên toàn thành phố dành cho học sinh và giáo viên. Điều này có nghĩa là TẤT CẢ học sinh BPS đều có địa chỉ email do Khu học chánh cấp khi ghi danh theo học. Nhà trường kích hoạt và sử dụng địa chỉ email của học sinh cho trẻ từ K-8 để cho phép các em tiếp cận các ứng dụng của Google. Phụ huynh của trẻ trong các khối lớp này sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về việc sử dụng email bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cụ thể.

Hệ thống các Trường Công lập Boston còn áp dụng Chiến dịch Truy cập mạng An toàn nói về cách quý vị có thể giúp con mình sử dụng email an toàn tại nhà:

(<http://www.bpscybersafety.org/fresources/email.html>). BPS cũng khuyến khích quý vị sử dụng một nguồn lực tuyệt vời khác đó là www.commonsemmedia.org (đăng ký miễn phí trước khi sử dụng). Chúng tôi sẽ giám sát hoạt động của học sinh ở trường, nhưng điều quan trọng là các gia đình cần biết và giám sát các hoạt động trực tuyến của con em mình, kể cả việc sử dụng email ở nhà.

Bài tập về nhà: Bài tập về nhà là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập liên tục và chúng tôi đã đề ra chính sách có ý kiến đóng góp của gia đình và giáo viên. Chính sách này áp dụng nhất quán trên tất cả các bậc học (K-2, 3-5 & 6-8). Các nhóm theo bậc học sẽ có kế hoạch thống nhất về việc phát, thu và nội dung của bài tập về nhà. **Tiêu chí giao bài tập về nhà:**

- Bài tập về nhà phải liên quan đến các kỹ năng và khả năng đã truyền đạt cho học sinh trong suốt ngày/tuần học.
- Điểm mấu chốt là việc học ở nhà sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường, củng cố nội dung giảng dạy và giúp học sinh thành thạo các kỹ năng chấp hành, quản lý thời gian và chịu trách nhiệm.
- Bài tập về nhà tuyệt đối không được khiến học sinh trở lên lo âu hoặc thất vọng tràn trề. Nếu con quý vị phát khóc khi đang làm bài tập về nhà do bài quá

khó, vui lòng gửi thông báo, gọi điện hoặc gửi email cho giáo viên.

Dưới đây là chính sách dành cho từng bậc học:

- Học sinh các Lớp K2-2 sẽ có 15 phút tập đọc mỗi tối và 15 phút làm bài tập Toán hoặc ELA. Tức là mỗi tối học sinh sẽ có tổng cộng tối đa 30 phút làm bài tập về nhà. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh đọc thêm vào cuối tuần.
- Học sinh các Lớp 3-5 sẽ có 15 phút tập đọc mỗi tối và 15 phút làm bài tập Toán, ELA hoặc Khoa học tự nhiên. Tức là mỗi tối học sinh sẽ có tổng cộng tối đa 45 phút làm bài tập về nhà. Học sinh được yêu cầu đọc thêm vào cuối tuần.
- Học sinh các Lớp 6-8 sẽ có 20-30 phút tập đọc mỗi tối và 30-40 phút làm bài tập Toán, ELA, Khoa học xã hội và/hoặc Khoa học tự nhiên. Tức là mỗi tối học sinh sẽ có tổng cộng tối đa 60 phút làm bài tập về nhà. Học sinh được yêu cầu đọc thêm vào cuối tuần và sau mỗi cuối tuần, học sinh cũng phải nộp bài tập về nhà cho cả tuần.

Bài tập trong kỳ nghỉ:

- Học sinh không bắt buộc phải làm bài tập về nhà trong các Kỳ nghỉ vào tháng 12, tháng 1 hoặc tháng 4. Nếu có bài tập về nhà, học sinh sẽ được tính thêm điểm cho kỳ đó. Tuy nhiên, tất cả học sinh các lớp từ K-8 đều phải làm bài tập đọc hè vào tháng 7 và tháng 8.

Hướng dẫn dành cho phụ huynh:

- Bài tập về nhà phải được ưu tiên.
- Hãy chủ động quan tâm đến những gì con quý vị đang làm.
- Dành không gian yên tĩnh để con làm bài tập về nhà.
- Yêu cầu con quý vị nộp bài tập về nhà đúng hạn.
- Hướng dẫn và giám sát con làm bài tập về nhà nhưng không làm hộ.
- Khuyến khích con tới thư viện.
- Đọc to cho con nghe và yêu cầu anh/chị đọc cho em nghe.
- Yêu cầu con cân bằng giữa bài tập về nhà, các hoạt động thể chất và vui chơi giải trí.

Cuộc họp phụ huynh-giáo viên: Nhà trường hoan nghênh tất cả phụ huynh tới tham dự ngày hội thông tin Open House diễn ra vào ngày **30 tháng 9 từ 5:00 chiều - 7:00 tối** để gặp gỡ

giáo viên của con em mình và lắng nghe các chính sách và thủ tục quan trọng áp dụng cho lớp học. Các cuộc họp với từng gia đình sẽ được tổ chức cho từng học sinh vào cuối tháng 12- tháng 1. Phụ huynh có thể yêu cầu giáo viên học sinh thực hiện các hội họp bổ sung. Các cuộc họp cá nhân có thể được tổ chức trực tiếp, qua ZOOM hoặc qua điện thoại dựa trên sự lựa chọn của phụ huynh. Khi học sinh không tiến bộ trong học tập, giáo viên sẽ liên hệ và sắp xếp các cuộc họp bổ sung với phụ huynh.

Chương trình học hè: Mùa hè mỗi năm, BPS tổ chức hàng loạt chương trình, cả về học tập và bồi dưỡng cho học sinh các lớp từ K0-8. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình học hè trong và trên toàn học khu vào đầu mùa xuân. Để biết thêm thông tin về các chương trình học hè, vui lòng liên hệ **Cristina Silva - K-2:** csilva4@bostonpublicschools.org

Justina Levey - 3-5:

jlevey@bostonpublicschools.org

Sugeily Santos - 6-8:

ssantos2@bostonpublicschools.org

Hội Phụ huynh Trường (SPC):

Hội Phụ huynh Trường Curley làm việc cùng Hiệu trưởng để xây dựng một cộng đồng trường hòa nhập, hỗ trợ các sự kiện trên toàn trường và gây quỹ cho các hoạt động ưu tiên của trường do Hội đồng Nhà trường đề ra. Hội Phụ huynh họp hàng tháng. Ngày giờ họp tùy theo từng tháng. **Tất cả phụ huynh đều tự động là thành viên của SPC và được hoan nghênh tham dự cuộc họp.**

Hội đồng Nhà trường (SSC):

Hội đồng Nhà trường (SSC) bao gồm phụ huynh, giáo viên và hiệu trưởng. Hội đồng Nhà trường có nhiệm vụ quản lý hoạt động của trường bao gồm việc phê duyệt ngân sách, xây dựng chính sách và thiết lập mạng lưới đối tác cộng đồng/đại học. Cuộc bầu cử các đại diện trong Hội đồng Nhà trường và cán bộ Hội Phụ huynh đã được tổ chức vào tháng 6 năm 2021 do đó có thể đi vào hoạt động một cách hiệu quả ngay từ bây giờ.

Quý vị có thắc mắc về Hội Phụ huynh Trường (SPC) và Hội đồng Nhà trường (SSC)? Quý vị muốn biết thời điểm/cách thức tham gia? Vui lòng liên hệ với Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Phụ

Huynh Nhà Trường Keeana Saxon, Jess Ortham và Abe Ahumada theo địa chỉ [spc @ curleyk8 .com](mailto:spc@curleyk8.com).

Phụ huynh/Người giám hộ tham gia công tác tình nguyện: Trường Curley hoan nghênh và luôn cần sự hỗ trợ của phụ huynh trong công tác tình nguyện. Chúng tôi nhận ra rằng phụ huynh có thể đóng góp cho cộng đồng trường của chúng ta dưới rất nhiều hình thức. Ví dụ như:

- Tình nguyện viên chương trình Trước/ Sau giờ học
- Tình nguyện viên tại phòng ăn trưa/Sân trường
- Tình nguyện viên trong lớp học
- Đi kèm trong các chuyến đi thực tế
- Biên/phiên dịch
- Và NHIỀU HÌNH THỨC KHÁC!!!!

Vì lý do an toàn, phụ huynh/người giám hộ phải hoàn thành và gửi mẫu thông tin tóm tắt CORPSORI nếu muốn làm tình nguyện viên.

Sách giáo khoa: Học sinh được phép mượn sách giáo khoa và các loại sách khác của trường miễn phí. Phải giữ gìn sách cẩn thận và trả lại cho nhà trường trong tình trạng tốt. Nếu sách bị mất hoặc hư hại, phụ huynh phải thanh toán chi phí đền bù.

Các chuyến đi thực tế: Học sinh sẽ có cơ hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trong trường hợp đó, phụ huynh phải đọc và ký giấy cho phép có chứa thông tin chi tiết. Học sinh không được phép tham gia chuyến đi thực tế nếu không có giấy cho phép có chữ ký của phụ

huynh hoặc cập nhật sức khỏe. Nhà trường *không* chấp nhận sự cho phép qua điện thoại hoặc tin nhắn văn bản. Phụ huynh/người giám hộ/thành viên gia đình muốn đi kèm trong chuyến đi thực tế PHẢI hoàn thành và gửi mẫu CORI/SORI, đồng thời phải đủ 18 tuổi.

Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Chúng tôi lưu giữ hồ sơ thông tin bảo mật của từng học sinh để phòng trường hợp khẩn cấp. Điều quan trọng nhất là nhà trường phải có số điện thoại liên hệ cập nhật của từng học sinh, cũng như tên và số điện thoại của ít nhất một người lớn chịu trách nhiệm khác để liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

- Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh BPS bao gồm thông tin công bố trên phương tiện truyền thông được đăng tải tại địa chỉ <https://www.bostonpublicschools.org/familygui de>
- Mẫu thống nhất ý kiến dành cho phụ huynh và học sinh, bao gồm thông tin liên hệ, có thể được hoàn thành trực tuyến tại địa chỉ [Thông Tin Liên Hệ Khẩn Cấp BPS](#). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp của mình tại đây. Vui lòng đảm bảo cung cấp thông tin liên hệ chính xác, đặc biệt vào thời điểm này.

Chuyên viên Liên lạc với Phụ huynh: Vào bất cứ thời điểm nào, phụ huynh có thể liên hệ với chuyên viên liên lạc phụ huynh của chúng tôi, Veronica Robson tại địa chỉ vrobson@bostonpublicschools.org.

CAM KẾT CỦA TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG CURLEY

HỌC SINH, PHỤ HUYNH, GIÁO VIÊN VÀ CÁC QUẢN TRỊ VIÊN NHÀ TRƯỜNG CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG
CHÚNG TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN, YÊU THẦY MẾN BẠN VÀ YÊU TRƯỜNG YÊU LỚP #CURLEYCARES

LÀ HỌC SINH TRƯỜNG CURLEY:

- TÔI SẼ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA GIÀU LÒNG NHÂN ÁI BẰNG VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC KỶ VỌNG; CHÚNG TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN, YÊU THẦY MẾN BẠN VÀ YÊU TRƯỜNG YÊU LỚP.
- TÔI SẼ ĐI HỌC CHUYÊN CẦN, ĐÚNG GIỜ VÀ CHUẨN BỊ BÀI VỞ SẴN SÀNG TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG.
- TÔI TIN RẰNG TÔI CÓ THỂ THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP VÀ ĐẶT RA NHỮNG KỶ VỌNG CAO ĐỐI VỚI BẢN THÂN.
- TÔI SẼ TÍCH CỰC THAM GIA TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP; LUÔN NỖ LỰC HẾT MÌNH VÀ ĐỘNG VIÊN BẠN BÈ NỖ LỰC HẾT MÌNH.

LÀ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG CURLEY:

- TÔI SẼ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA GIÀU LÒNG NHÂN ÁI BẰNG VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC KỶ VỌNG: CHÚNG TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN, YÊU THẦY MẾN BẠN VÀ YÊU TRƯỜNG YÊU LỚP.
- TÔI SẼ ĐẢM BẢO CON TÔI ĐI HỌC CHUYÊN CẦN, ĐÚNG GIỜ VÀ CHUẨN BỊ BÀI VỞ SẴN SÀNG TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG.
- TÔI SẼ THỂ HIỆN RÕ NIỀM TIN RẰNG CON TÔI SẼ THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP VÀ ĐẶT RA NHỮNG KỶ VỌNG CAO ĐỂ HỖ TRỢ CON TÔI TRONG HỌC TẬP.
- TÔI SẼ PHỐI HỢP VỚI GIÁO VIÊN VÀ QUẢN TRỊ VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỂ HIỂU RÕ CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP TRÊN PHẠM VI TOÀN TRƯỜNG VÀ Ở TỪNG CẤP LỚP ĐỂ BIẾT CÁCH HỖ TRỢ CON TÔI HỌC TẬP TẠI NHÀ.

LÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG CURLEY:

- TÔI SẼ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA GIÀU LÒNG NHÂN ÁI BẰNG VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC KỶ VỌNG: CHÚNG TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN, YÊU THẦY MẾN BẠN VÀ YÊU TRƯỜNG YÊU LỚP.
- TÔI SẼ THAM GIA VÀO CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG CURLEY VÀ TÍCH CỰC ĐỀ RA CÁC SÁNG KIẾN TRÊN TOÀN TRƯỜNG..
- TÔI SẼ ĐẶT KỶ VỌNG CAO ĐỐI VỚI TẤT CẢ HỌC SINH VÀ TIN TƯỞNG RẰNG CÁC EM SẼ THÀNH CÔNG..
- TÔI SẼ PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRẺ..

LÀ QUẢN TRỊ VIÊN TRƯỜNG CURLEY:

- TÔI SẼ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA GIÀU LÒNG NHÂN ÁI BẰNG VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC KỶ VỌNG: CHÚNG TA YÊU THƯƠNG BẢN THÂN, YÊU THẦY MẾN BẠN VÀ YÊU TRƯỜNG YÊU LỚP.
- TÔI SẼ ĐẶT KỶ VỌNG CAO ĐỐI VỚI TẤT CẢ HỌC SINH, GIA ĐÌNH, GIÁO VIÊN VÀ ĐỐI TÁC QUẢN LÝ CŨNG NHƯ ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG.
- TÔI SẼ VUN ĐẮP MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP, TÔN VINH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH.
- TÔI SẼ TẠO CƠ HỘI ĐỂ CÁC GIA ĐÌNH CÓ THỂ THAM GIA HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG VIỆC HỌC TẬP CỦA CON EM HỌ.

VUI LÒNG KÝ TÊN BÊN DƯỚI ĐỂ THỂ HIỆN QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI CAM KẾT NÀY.

HỌC SINH TRƯỜNG CURLEY

*THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG
CURLEY*

